

ข้อที่ ๕ ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

แผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินที่มีความงดงามทางวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในอดีต คนไทยมีความภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีของตนมาช้านาน สร้างสรรค์สืบต่อมาตั้งแต่อดีตกาลตราจนปัจจุบัน จะมีสักกี่ประเทศที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าและโดดเด่นดังเช่นประเทศไทย ไม่มีสุขใจจะสุขเท่าที่เราได้เกิดในบนผืนแผ่นดินไทย

วัฒนธรรมประเพณีคือวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน ไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามมากมายทัดเทียมระดับโลกเพราะบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณรักษาสืบเหล่านี้ไว้ ทั้งการแสดงโขน ดนตรีปี่พาทย์ มวยไทย ศิลปะการรำไทย แสดงออกถึงความเป็นไทย ที่มีความอ่อนโยนและความเข้มแข็ง มีอาหารไทยรสชาติดีไกลไปทั่วโลก อีกทั้งชุดประจำชาติไทยที่สวยงาม มีสิ่งของเครื่องใช้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชาติเรา บ่งบอกถึงความงดงามแห่งวิถีชีวิต ทั้งการไหว้ยังงดงามมีเสน่ห์ไม่จีจาง กิริยามารยาทอันอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีน้ำใจไมตรี มีรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและความจริงใจ สมกับที่ประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม นอกจากนี้ยังมีภาษาที่งดงามคือภาษาไทย มีเสียงสูงต่ำของวรรณยุกต์ที่มีความไพเราะลงตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์

ประเพณีไทย ถือว่าเป็นความผูกพันของผู้คนกับพระพุทธศาสนาและการดำรงชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและธรรมชาติ ซึ่งมีประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ประเพณีการบวชเป็นพระภิกษุของชายไทยที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ถือเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดา ประเพณีการแต่งงาน ส่วนประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์ มีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาและขอขอบคุณพระแม่คงคาที่เราได้ใช้อุปโภค บริโภค ใช้ทำการเกษตร สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่ามีความงดงาม บ่งบอกถึงความเป็นไทยที่น่าความภูมิใจมาสู่คนในชาติ

ในขณะที่มีการก้าวสู่ความเป็นสากล คนไทยจะต้องร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงามไว้ ไม่หลงไหลไปกับวัฒนธรรมของนานาประเทศ จึงเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกคนจะมีโอกาสนำพาความภาคภูมิใจเหล่านี้ไปสู่สากล ฉันเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมและประเพณีไทยจะยังคงอยู่คู่สังคมไทยและก้าวไกลไปสู่สากลอย่างแน่นอน

วัฒนธรรมประเพณีมีคุณค่า ร่วมรักษาสืบทอดไว้ให้ลูกหลาน

มรดกล้ำค่าแต่บรรพกาล ร่วมสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย

ด.ญ.มุกิตา จิตประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนผักชี จ. นครราชสีมา

